



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่ ก.พ. มีมติเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการ
สามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับเลือกในตำแหน่งอื่นได้โดยเรียก
ผู้สอบแข่งขันได้มีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมชลประทาน ตั้งแต่ลำดับที่ ๖๖ - ๗๕ จำนวน ๑๐ ราย ไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะกรรมการฯ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
มาลงทะเบียน และเตรียมตัวรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

วันและเวลา	หมายเลข ประจำตัวสอบ	วิธีการประเมินฯ	สถานที่ทำการประเมิน
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	๐๑ - ลำดับ สุดท้าย	ลงทะเบียน หมายเหตุ : ผู้ที่มาหลังเวลา ๐๙.๐๐ น. จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพ ที่ศนคต ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคาร สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒. ให้ผู้เข้ารับการประเมิน ...

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ และ
- ๓) นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและลายมือชื่อ ผู้ถือบัตรไปในวันที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีสิทธิรับการบรรจุตามอัตราว่าง ต้องมารายงานตัวภายในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการเข้ารับการบรรจุ ในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณัฐดิษฐ์ วุฒิวรรณ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำเนาถูกต้อง



(นายณัฐพล พงกชาโรจนกุล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ